



Title :	 <b>นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ</b> <b>ไทยรัฐ</b>
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

ออกอากาศที่ 13 เมษายน 2557 หน้า 12

# วัยใสหนุนสงกรานต์ “งามอย่างไทย” ปลอด“เหล้า-รุนแรง”



### สวัสดิ์ปีใหม่ไทย

“ขายรหัส” ขอเกริ่นทักทายพี่น้องมวลมหาวิทยาลัย ที่หลายคนคงตระเตรียมหรือกำลังฟินกับสารพัดกิจกรรมที่หลายหน่วยงานระดมจัดขึ้นต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เวลานี้

แต่ในช่วงรื่นเริงยินดี มักจะเกิดเรื่องร้ายๆ และความสูญเสียแทรกเป็นยาดำได้ทุกปี นั่นคืออุบัติเหตุการบาดเจ็บ บ้างถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งยังคงเป็นประเด็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกันรณรงค์เฝ้าระวังเพื่อลดสถิติ โดยปัจจัยหลักมักมาจากการเมาสุรา ขับซิ่งรถจักรยานยนต์ สาดน้ำใส่กันแบบรุนแรง รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีไทยที่งดงาม ซึ่ง วันที่ 13 เม.ย. ยังเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว แต่ไม่รู้ในสายตาหนุ่มสาวสมัยนี้มองภาพเทศกาลสงกรานต์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ว่าแล้ว “ขายรหัส” ไม่อยากมโน แต่ขอไป เจาะแฉะ กับเด็กมอกันสักหน่อย

เริ่มที่หนุ่มราชภัฏสวนดุสิต “โปเต” เศรษฐโชติ กิตติธนากร ปี 3 เอกนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกว่า “ประเพณีสงกรานต์ปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เข้าวัดทำบุญ เป็นการมุ่งเน้นสาดน้ำ ประแป้ง อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเพิ่มความอันตราย ซึ่งตัวผมเองเคยเฉียดได้รับบาดเจ็บจากการไปเล่นสงกรานต์แถวสีลมเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้คนเบียดเสียดจำนวนมาก บางคนก็ดื่มสุราจนมีเมามาเมื่อเดินชนกันก็อาจจะเกิดกระทบกระทั่ง ซึ่งจังหวะที่ผมเดินอยู่ เจอขวดเหล้าลอยผ่านหน้าผมไปแบบเฉียดเฉียด เป็นประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น จึงอยากฝากถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผมคิดว่าคงห้ามยาก แต่ควรดื่ม

พอประมาณและมีสติ ระลึกรถึงอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราให้กับเด็กและมีช่วงเวลาจำหน่ายเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงเข้มงวดอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีจำกัดคงไม่สามารถตรวจจับได้ครอบคลุม ดังนั้น การกระทำใดๆ ที่จิตสำนึกของตัวเองว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือจะออกนอกกฎจนนำไปสู่อุบัติเหตุ ครับ”

ส่วนหนุ่มแดนอีสาน “เทพ” รัชชพงษ์ แก้วจันทร์ ปี 5 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า “คนส่วนใหญ่มักจะลืมนึกว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันของครอบครัว เป็นวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แต่หันไปนิยมเที่ยวเล่น สาดน้ำ ช้ำร้ายยังมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้

